



## ปลัดแก่อยุ 40

**พระคัมภีร์...** “เมื่อครบกำหนดคลอด นางเอลีซาเบธให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง เพื่อนบ้านและบรรดาญาติรู้ว่าพระเจ้าทรงแสดงพระกรุณายิ่งใหญ่ต่อนาง จึงมาร่วมยินดีกับนาง” .../...**สภาวัด...** เห็นเมื่อเดือนก่อนมีประกาศรับสมัครสมาชิกบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ เพราะชุดเก่าใกล้จะครบวาระแล้วก็เลยไปสอบถาม ได้ความคืบหน้ามาว่า เดือนหน้าคงมีการประชุมเลือกตั้งใหม่กันแล้ว ชาวซอยก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาบาลชุดเก่าทุกท่านครับ.../...**สมัยที่ 7...** วันเสาร์หน้า 30 มิถุนายน มีมิสซาฉลองครบรอบสมณสมัยที่ 7 ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 จะมีมิสซาใหญ่ รอบเย็นวันเสาร์ เวลา 17.00 น. พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ มาเป็นประธานครับ.../...**พ่อแม่...** ส่วนวันถัดไปวันอาทิตย์ ใครยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาคุณพ่อแม่ 3 ท่าน ที่เพิ่งบวชไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา ก็มาร่วมมิสซาและรับพรจากสงฆ์ใหม่วัยรุ่นันได้ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม แต่อาทิตย์นั้นใครมาไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะยังมีพรดีจากสงฆ์แก่แต่ก็เก่าแก่แต่แจ่ม!! อย่างพวกเรากันเหมือนเดิมครับ.../...**ปรับปรุงวัด...** หลังจากมีประกาศรับงานแต่ง เพราะจะมีการปิดปรับปรุงวัด หลายคนก็เริ่มถามแล้วฉลองวัดเรา จะฉลองที่ไหน เอาเป็นว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับ เพราะมีข้อสรุปออกมาว่า การฉลองวัดอายุครบ 93 ขวบของเราในปีนี้ได้ใช้วัดใหญ่อย่างแน่นอน หลังจากนั้นก็คงจะได้ทราบเสียทีว่าจะซ่อมแซมแบบไหน จะเล็กจะใหญ่ จะเร็วจะช้า จะเปิดจะปิด คงพอบอกได้บ้างหลังเดือนสิงหาคมครับ.../...**เรียนคำสอน-อบรม...** มีฝากประชาสัมพันธ์มาถึงชาวซอยทุกท่านว่า ใครมีคนรู้จักจะเป็นคริสต์แต่ทิ้งวัดไปนาน หรือลืมสอนไปเสียแล้ว หรือว่ายังไม่เป็นคริสต์แต่สนใจจะเป็น หรืออยากรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ เชิญชวนกันมาเรียนคำสอนได้ทุกวันอาทิตย์ เริ่มอาทิตย์หน้านี้แล้วครับ / การอบรมศาสนสัมพันธ์ ก็มีวันอาทิตย์ เริ่มอีกที่ 1 กรกฎาคม / อบรมพระคัมภีร์ทุกวันเสาร์เริ่มเสาร์แรก 14 กรกฎาคม ใครสนใจเชิญ.../...**Happy Feast day...** 24 มิ.ย. นักบุญยอห์นบัปติส คุณพ่อพงศ์เทพ, วันที่ 29 มิถุนายน นักบุญเปโตร มีคุณพ่อสานิจ, คุณพ่อสมเกียรติ คุณพ่อปิยะชาติ, คุณพ่อประยูร และนักบุญเปาโล คุณพ่อเอกรัตน์ ขอร่วมยินดีกับคุณพ่อทุกท่าน และ พี่น้องมีนามนักบุญนี้ด้วยครับ .../...ทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างก็แปลกใจและถามกันว่า “แล้วเด็กคนนี้จะป็นอะไร” เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขา” .../...**ขอพระเจ้าอวยพรครับ...**